

ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/๕๖๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง  
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ กศน.ตำบลต้นแบบสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน ได้อย่างแท้จริง ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน.wowด้านการยกระดับ ซึ่งกำหนดให้มีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ฯ ระดับประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง จึงขอส่งประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>



ประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ กำหนดให้มีการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ กศน.ตำบลต้นแบบฯ สามารถเป็นต้นแบบด้านการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมียม พลัส ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กศน.ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กศน.ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  
รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน.ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และ กศน.ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคมกฤษ จันทร์ขจร)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้